



Bộ trưởng  
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2018

## THƯ CHÚC MỪNG

*Thân ái gửi toàn thể các đồng chí cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Thủy lợi!*

Nhân kỷ niệm 73 năm ngày truyền thống ngành Thủy lợi Việt Nam (28/8/1945-28/8/2018), thay mặt Ban cán sự Đảng và Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tôi xin gửi tới các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn ngành Thủy lợi lời chúc mừng nồng nhiệt nhất.

Nhìn lại chặng đường 73 năm trưởng thành và phát triển, chúng ta rất phấn khởi với những thành tựu to lớn của ngành Thủy lợi, với hàng chục ngàn công trình thủy lợi được xây dựng mới, đảm bảo tưới, tiêu và tạo nguồn nước cho khoảng 10 triệu ha, cung cấp 6 tỷ m<sup>3</sup> nước phục vụ sinh hoạt và công nghiệp, với 89% hộ dân khu vực nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh; nâng dần mức bảo đảm phòng, chống lũ bảo vệ các khu đô thị, khu dân cư và phục vụ sản xuất. Ngành Thủy lợi đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, cải thiện môi trường.

Những thành tựu này có được trước hết là nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự đóng góp của nhân dân và sự phấn đấu, cống hiến không mệt mỏi của các thể hệ cán bộ, công nhân viên ngành Thủy lợi từ ngày thành lập đến nay. Chúng ta vui mừng trước sự trưởng thành và tham gia đóng góp ngày càng quan trọng của ngành Thủy lợi vào thành tựu chung của nền nông nghiệp và sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Năm 2018, chúng ta kỷ niệm ngày truyền thống ngành Thủy lợi trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp, toàn Ngành đang khẩn trương thực hiện nhiệm vụ tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Yêu cầu, nhiệm vụ của công tác thủy lợi ngày càng lớn, đòi hỏi cần phải tập trung nỗ lực, nâng cao tính chủ động, sáng tạo, đổi mới tư duy trong công tác quản lý. Cùng với việc Quốc hội Khóa XIV thông qua Luật Thủy lợi, Tôi tin tưởng sâu sắc vào đội ngũ cán bộ thủy lợi hiện nay sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của Ngành, hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao phó.

Chúc các đồng chí cùng gia đình dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, đạt được nhiều thành tích cao hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành Thủy lợi Việt Nam./.

*Thân ái!*

Nguyễn Xuân Cường